



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 19 กันยายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย ผู้จัดการออนไลน์	<p>พิธีถวายพระเพลิง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดเผยว่า หลังสำนักพระราชวังออกประกาศเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ถึงวันที่ 30 ก.ย. อาจทำให้ประชาชนรู้สึกมีอาการ "ใจหาย" ซึ่งเป็นเรื่องปกติหลังความสูญเสีย ในทางสุขภาพจิตเรียกว่าประสบการณ์ที่เจ็บปวดซ้ำ คนที่เสี่ยงมีอาการคือผู้ที่เครียดอยู่ก่อน ผู้ที่มีอาการซึมเศร้า และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อาการเหล่านี้จะค่อย ๆ ดีขึ้นใน 5-7 วัน แต่ถ้าเกิน 7 วันแล้วไม่หาย กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น เครียด กินไม่ได้ นอนไม่หลับ ปวดเมื่อย ปวดท้อง ปวดศีรษะหาสาเหตุไม่ได้ ควรไปพบแพทย์หรือโทรฯ สายด่วน 1323 ฟรี 24 ชั่วโมง ขอแนะนำให้ประชาชนตั้งสติ เตรียมความพร้อมทั้งกายใจ ด้าน นพ.กิตติศักดิ์ โพธิ์โน ผอ.รพ.จิตเวชนครพนมราชชนครินทร์ กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. เป็นต้นไป รพ.จะป้องกันการเกิดอาการใจหายของประชาชน โดย 1.ให้ผู้ป่วยยาเสพติดหลังผ่านการบำบัดฟื้นฟู เขียนปฏิญาณตนแสดงการทำความดีที่จะลดละสิ่งเสพติด แขนงใต้ต้นโพธิ์จำลอง เพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 2.ให้ผู้ป่วยและญาติชาวไทยและชาวลาวที่มาใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก ฝึกการใช้สติ ฝึกหายใจคลายเครียด 15-20 นาที ก่อนพบแพทย์ และ 3.กลุ่มผู้ป่วยใน เน้นบริหารร่างกาย ออกกำลังกายเบา ๆ ฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ทำดอกไม้จันทร์ พรมเช็ดเท้า น้ำยาล้างจานจากสมุนไพร เพื่อใช้หรือจำหน่ายราคาถูก ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>-สสส. ร่วมกับสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สธ. จัดแถลงข่าว "100 วัน ร้อยเรื่อง เปลี่ยนความโหม่นสัสเป็นพลัง" พร้อมเปิดนิทรรศการภาพถ่าย เปลี่ยนความโหม่นสัสเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ ที่ลานวิคตอรี พอยต์ จนถึงวันที่ 22 ก.ย. 2560 โดยจะมีการแจกหนังสือบันทึกความจงรัก ภาพถ่ายชุด 100 วันเปลี่ยนความโหม่นสัสเป็นพลัง, ซีดีและดีวีดี 100 วัน ร้อยเรื่อง เปลี่ยนความโหม่นสัสเป็นพลัง แก่ประชาชนคนละ 1 ชุด หรือดาวน์โหลดผลงานทั้งหมดได้ที่ www.thaihealth.or.th</p>
ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ สวท. ทีวีช่อง 5	<p>การใช้ยาสมเหตุสมผล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ลงพื้นที่รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5 และเยี่ยมชมความสำเร็จโครงการพัฒนานาอนามัยสิ่งแวดล้อมในรพ. GREEN & CLEAN Hospital และการพัฒนาสู่การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU) ตามนโยบายของ สธ. ที่ตั้งเป้าลดการใช้ยาที่ไม่สมเหตุสมผล เน้นให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัย ลดการใช้ยาลงร้อยละ 20 ลดการดื้อยาลงร้อยละ 50 ซึ่งจะช่วยรัฐประหยัดค่ายาสูงถึง 10,000 ล้านบาทต่อปี</p>
เดลินิวส์ คอแลมน์ รอบ รั้วทั่วท้องถิ่นไทย	<p>โครงการอาหารปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. ให้ข้อมูลว่า สธ.เดินทางโครงการอาหารปลอดภัยให้มีความยั่งยืน โดยสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษนำผักมาขายให้กับรพ.ทั่วประเทศ เริ่มที่ รพศ.และรพท.ทุกแห่ง และขยายไปรพช.ในปี 2561 ให้รพ.ดำเนินการจัดหาผักและผลไม้ปลอดสารพิษจากเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเกษตรกร เพื่อช่วยให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้าเกษตรในราคาที่เหมาะสม</p>
ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ พิมพ์ไทย	<p>สถานการณ์น้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว อธิบดีพลพายุทกซูรีทำให้เกิดฝนตกหนักบนเทือกเขาภูแลนคา จ.ชัยภูมิ ส่งผลให้น้ำป่าไหลเข้าเขื่อนลำปะทาว น้ำล้นสันเขื่อนสูงกว่า 50 ซม. เข้าท่วมเขตตัวเมืองชัยภูมิและย่านเศรษฐกิจ รวมทั้งสถานที่ราชการต่างๆ เฉลี่ยสูงกว่า 50 ซม.-1 ม. โดยบริเวณรอบรพ.ชัยภูมิมีน้ำท่วมสูง การขนย้ายผู้ป่วยเข้า-ออกยากลำบาก การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดอยู่ภายในบ้านต้องใช้เรื่อนำผู้ป่วยออกมาส่งที่รพ.ชัยภูมิ ส่วนเส้นทางที่จะพาผู้ป่วยผ่านตัวเมืองเข้ามาถึงรพ.ชัยภูมิมีระดับน้ำสูงกว่า 50-70 ซม. ต้องใช้รถ 6 ล้อจอดรอที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อจัดคิวขนถ่ายผู้ป่วยขึ้นรถเข้าไปรับการรักษาภายในรพ.ชัยภูมิ</p> <p>-เสนอข่าว ปก.รายงานผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ตาลัส" และ "เซินกา" ตั้งแต่เดือน ก.ค.ถึงต้นเดือน ส.ค. 2560</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ส่งผลให้พื้นที่ประเทศไทย 44 จังหวัด ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน ภาคเหนือ-ภาคอีสาน ให้เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน "ทกซูรี" ในช่วงวันที่ 15-17 ก.ย.นี้ โดยให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งที่ผ่านมา แม้ภาครัฐจะให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาภัยพิบัติ โดยหาแนวทางและมาตรการป้องกันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง แต่พบว่าไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนตามแผนที่วางไว้ สวรรส.จึงให้ความสำคัญกับการวิจัยจากบทเรียนในพื้นที่ตัวอย่างที่มีความเสี่ยงภัยพิบัติ ร่วมกับการพัฒนาชุมชนให้มีความรู้และทักษะที่จะเผชิญภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดซ้ำ โดยในปี พ.ศ.2557 สวรรส.ได้ร่วมกับ วช. สนับสนุนทุนวิจัย "โครงการเรียนรู้อยู่กับภัยพิบัติ:นิเวศวัฒนธรรม สื่อ รัฐ กับพลวัตชุมชน" เพื่อศึกษาประสบการณ์และการจัดการรับมือภัยพิบัติของชุมชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) 8 แห่ง โดยความรู้ที่ได้จากการศึกษาสามารถนำไปสื่อสารและขยายผลให้มีการดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนอื่นๆ ต่อไป</p>
<p>สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น</p>	<p>เหตุระเบิดภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ที่ประสบเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ อ.ยะลา จ.ยะลา ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต 2 นาย และบาดเจ็บกว่า 20 ราย ยังคงมีผู้บาดเจ็บสาหัส คือ ร.ต.ท.ยุทธนา เทพสถิตย์ รอง สว.กก.ตชด.14 ช่วยราชการศูนย์วัดถูระเบิด ชุดปฏิบัติการชป.วินิจ สังกัดศูนย์ปฏิบัติการตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า ได้ย้ายจากรพ.ยะลาไปรพ.สงขลานครินทร์ เนื่องจากผู้ป่วยยังคงมีอาการสมองบวม เลือดไหลซึมออกจากสมองและรูหู ผลการเอ็กซเรย์พบมีสะเก็ดระเบิดฝังอยู่ในสมองของผู้ป่วยอีกจำนวนหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถผ่าตัดออกได้ ส่วน ด.ต.วริชัย บุญรักษา รท.ประยงค์ อันเทห์ เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด และ ดต.เอกชัย สมอคำ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการตำรวจภูธรยะลา ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่รพ.ยะลา โดยอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด</p>
<p>มติชน</p>	<p>สิทธิประโยชน์บัตรทอง</p> <p>-เสนอบทความ ศ.นพ.วิชาญ หล่อวิทยา ภาควิชารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ม.เชียงใหม่ กล่าวถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบบัตรทอง ว่ามีมาตรฐานและใกล้เคียงกับต่างประเทศ โดยเฉพาะการรวมโรคมะเร็งที่มีอยู่หลายชนิดเข้ามาอยู่ในสิทธิ ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเกือบ 100 % เข้าถึงการรักษา ขณะที่ นพ.กสชาติ สีตลารมณ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแผนกมะเร็งวิทยา รพ.พระมงกุฎเกล้า กล่าวว่า ยารักษาโรคมะเร็งที่สปสช.จ่ายให้เป็นยาที่ดีที่สุด มีมาตรฐานและมีคุณภาพ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของคนไข้และครอบครัวได้</p>
<p>ไทยโพสต์,M2F</p> <p>คมชัดลึก</p>	<p>ภาษีเหล้า-บุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า บุหรี่และสุราเป็นสินค้าที่ก่อให้เกิดผลกระทบ จึงต้องมีการควบคุมด้วยภาษี จากการคำนวณด้านเศรษฐศาสตร์ ค่ารักษาพยาบาล การขาดงาน และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร พบว่าความเสียหายจากบุหรี่คิดเป็นเงินกว่า 7.5 หมื่นล้านบาท ความเสียหายจากสุราสูงถึง 1.5 แสนล้านบาท ขณะที่รายรับจากสรรพสามิตบุหรี่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาท และสุราประมาณ 8 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยขาดทุนจากสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น คนดื่มหรือคนสูบต้องเป็นผู้แบกรับภาระ</p> <p>-เสนอบทความว่า การปรับขึ้นภาษีบาปอาจเป็นมาตรการหนึ่งในการลดผู้บริโภคและสกัดนักสูบ-นักดื่มหน้าใหม่ได้ แต่ดูเหมือนว่ายังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ ภาครัฐต้องให้ความสำคัญกับแนวทางมาตรการการป้องกันให้มากขึ้น พร้อมร่วมมือกับองค์กรและภาคประชาสังคมสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ส่วนนักสูบ-นักดื่มวัยอื่น ต้องพึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมให้ "ลดละเลิก" ให้ได้</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>Voice TV</p>	<p>บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า แม้จะมีรายงานว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่ทั่วไปกว่าร้อยละ 95 แต่เป็นเพียงการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญที่ไม่มีภาระบุถึงที่มา และยังมีรายงานว่าผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับทุนจากบริษัทผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ด้วย และบางรายงานพบว่ามีอันตรายน้อยกว่า แต่ยังมีอันตรายแม้ใช้น้ำยาที่ไม่มีนิโคติน ซึ่งอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการเสพติดนิโคตินที่มีความเข้มข้นกว่าบุหรี่ทั่วไป อานาจเสพติดสูงเทียบเท่าเฮโรอีน สารพิษของบุหรี่ไฟฟ้ามีมากกว่า 250 ชนิด และกว่า 70 ชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง และยังมีสารพิษอีกมากที่ผู้เชี่ยวชาญกำลังศึกษาเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ และบุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นที่สนใจในวัยรุ่นหลายกลุ่ม เพราะรูปลักษณ์และองค์ประกอบที่ดึงดูดใจและเกิดกระแสการเลียนแบบในกลุ่มเพื่อน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p>การป้องกันการฆ่าตัวตาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวภายหลังร่วมงานเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ประจำปี 2560 ว่า ปัญหาการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องใกล้ตัว เกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัย ปี 2559 พบคนไทยมีอัตราการฆ่าตัวตาย 6.35 ต่อประชากรแสนคน แม้จะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงเฉลี่ยเดือนละ 340 คน หรือทุก ๆ 2 ชั่วโมงจะมีคนไทยฆ่าตัวตายสำเร็จ 1 คน สธ.ได้กำหนดให้การลดอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการดำเนินงานในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตั้งเป้าลดอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 6.0 ต่อประชากรแสนคน ภายในปี 2564</p> <p>สำหรับคำขวัญรณรงค์เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "Take a minute, change a life : เพียงนาที ชีวิตเปลี่ยน" ซึ่งทุกคนสามารถช่วยกันป้องกันและลดปัญหาการฆ่าตัวตายได้ด้วยการใช้หลัก 3 ส. ได้แก่ สอดส่องมองหา ใส่ใจรับฟัง ส่งต่อเชื่อมโยง เพียง 1 นาทีที่หันกลับมาฟัง มาให้กำลังใจ ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงได้ และอาจใช้เวลานี้โทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่งทั่วประเทศ หรือรับแนวทางการช่วยเหลือได้ที่ แอปพลิเคชัน Sabaijai ดาวนโหลดได้ฟรี ทั้งระบบ android และ ios</p>
Hfocus	<p>ชี้ขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติลดภาระ รพ.ได้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โมลี วนิชสุวรรณ ผอ.รพ.สมุทรสาคร เปิดเผยว่า ตั้งแต่รัฐบาลมีนโยบายขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย ทำให้แนวโน้มค่าใช้จ่ายที่รพ.ต้องแบกรับในการให้บริการแรงงานที่ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาและไม่มีหลักประกันสุขภาพลดลงอย่างต่อเนื่อง จากเดิมปีละ 20 ล้านบาท เหลือ 5 ล้านบาทในปี 2560 เชื่อว่าหากขึ้นทะเบียนได้ทั้งหมดภาระส่วนนี้จะหายไป</p>
มติชน	<p>พื้นที่สารปรอทสูง</p> <p>-เสนอข่าว ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิบูรณะนิเวศได้แถลงผลการศึกษาทางวิชาการเรื่อง "การปนเปื้อนสารปรอทในปลาและร่างกายมนุษย์ ในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2559-2560" ซึ่งเป็นการศึกษาร่วมกันของเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อกำจัดสารพิษตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อม โดยเก็บตัวอย่างเส้นผมจากอาสาสมัคร 2 พื้นที่ คือ รอบเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 34 คน และเขตอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและโรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 34 คน ส่งตรวจวิเคราะห์ที่สถาบันวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สหรัฐอเมริกา พบตัวอย่างเส้นผมของอาสาสมัคร 50 คน มีสารปรอทสูงเกิน 1 ppm ซึ่งเกินเกณฑ์อ้างอิง ชี้ว่ามีความเสี่ยงที่สารปรอทจะส่งผลกระทบต่อสมองและอาจทำให้ระดับสติปัญญาลดลง รวมถึงอาจก่ออันตรายต่อไตและหัวใจ และยังพบว่า ตัวอย่างเส้นผม 67 จาก 68 คน มีสารปรอทสูงเกิน 0.58 ppm ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นที่บ่งชี้ว่าหากผู้หญิงตั้งครรภ์มีสารปรอทสูงเกินกว่านี้ จะทำให้ระบบประสาทและพัฒนาการทางสมองของทารกในครรภ์ผิดปกติได้</p> <p>ส่วนการศึกษาสารปรอทในสัตว์น้ำในพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม 8 จังหวัด พบว่า ปลาจากพื้นที่ธรรมชาติที่อยู่ห่างเขตพัฒนาอุตสาหกรรม 2 แห่ง คือเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จ.จันทบุรี มีการปนเปื้อนสารปรอทในระดับสูง บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ว่าพื้นที่เหล่านี้อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของสารปรอท และหมายความว่าขอบเขตความเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชนก็ขยายตามออกไปด้วย</p>
ไทยโพสต์	<p>การควบคุมสารเคมีทางการเกษตร</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช กล่าวถึงกรณีกรมวิชาการเกษตรเตรียมยื่นข้อมูลขอคำปรึกษาผลกระทบจากการใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ของ สธ. เสนอให้เลิกใช้ภายใน 2 ปี ว่า ยังไม่ชัดเจนว่ากรมวิชาการเกษตรจะให้มีการต่อสัญญาสารเคมีทั้ง 2 ชนิด ที่สัญญาการนำเข้าจะหมดในเดือนตุลาคมนี้หรือไม่ และหากมีการต่ออายุจะมีผลบังคับใช้ไปอีก 6 ปี คาดว่าจะมีผลกระทบแน่นอน เนื่องจากสธ.เสนอให้พิจารณายกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 2 ตัวภายใน 2 ปี ซึ่งครั้งนี้มีแนวโน้มว่าจะมีการอนุมัติให้ต่ออายุ ดังนั้น ในวันที่ 19 ก.ย. เวลา 09.00 น. เครือข่ายฯ และมูลนิธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงทำเนียบรัฐบาลเพื่อสนับสนุนนโยบาย สธ.ต่อไป</p>
คมชัดลึก	<p>ความคืบหน้า นศ.แพทย์วงยาสูนซ์</p> <p>-เสนอข่าว ความคืบหน้ากรณีนักศึกษาแพทย์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล วางยาฆ่าสูนซ์พันธุ์ปอมเมอเรเนียน เพื่อเรียกร้องเงินประกัน 5 หมื่นบาท จากบริษัทรถขนส่ง ล่าสุด นายบรรจง กิติรัตนตระกูล ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การแพทย์ที่ 9 จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า พนักงานสอบสวน สภ.โพธิ์กลาง ได้ส่งตรวจพิสูจน์ชนิดของยาทั้งหมด 3 รายการ ประกอบด้วย ยาเม็ดสีขาว และยาเม็ดสีเหลืองที่พบอยู่ภายในกระเพาะสุนัข และยาเม็ดสีเหลือง 1 เม็ด ที่ตกอยู่ในกระเป่าใส่สุนัข ซึ่งผลการตรวจ พิสูจน์เสร็จสิ้นทุกรายการแล้ว พบว่า ยาเม็ดสีเหลืองที่พบอยู่ในกระเพาะของสุนัข เป็นยาในกลุ่มยาลดความดัน ส่วนยาเม็ดสีขาวที่พบในกระเพาะสุนัขเป็นยาในกลุ่มเกลือแร่ แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้มากกว่านี้</p>
<p>สยามรัฐ คอลัมน์ ไซประเด็นโซเชียล</p>	<p>ข้อมูลเท็จใช้ลำลีซุบแอลกอฮอล์รักษาโรคหวัด</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีที่มีข่าวแชร์ในสื่อโซเชียลเกี่ยวกับการรักษาโรค โดยนำลำลีมาแช่หรือซุบแอลกอฮอล์ 50 เปอร์เซ็นต์ แล้วนำไปวางบนสะดือ ช่วยรักษาโรคหวัด ไข้ ตัวร้อน อาการไอ อาการปวดท้อง และอาการปวดท้องประจำเดือนได้ ออ.ชี้แจงว่า โรคหวัดเกิดจากร่างกายได้รับเชื้อไวรัส ร่วมกับการที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง การรักษาเบื้องต้น อาจใช้ยาสามัญประจำบ้านเพื่อบรรเทาอาการ รวมทั้งพักผ่อนให้เพียงพอ และดื่มน้ำมากๆ แต่หากมีอาการมากขึ้นหรือมีอาการรุนแรง ควรรีบไปพบแพทย์อย่างเร่งด่วน การนำลำลีซุบแอลกอฮอล์ 50 เปอร์เซ็นต์ แล้ววางลงบนสะดือเพื่อรักษาโรคนั้น ไม่เป็นความจริง</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch